



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม จึงมีประกาศ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนถือปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกประเภทในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และประชาชนผู้มาใช้บริการหรือติดต่อราชการ ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงขอประกาศแนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อให้มีผลต่อสุขภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๓) จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้ทุกกอง/สำนัก จัดหาแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการใช้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
๒. ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
๓. ขอให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยอยู่ห่างกันประมาณ ๑ - ๒ เมตร ไม่อยู่ในสถานที่แออัดหรือห้องการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
๔. ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านงดหรือชะลอการเดินทางไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

ทั้งนี้ขอให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนุกูล ณะแดนนอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง